

รับส่วนลด ทางไลน์ @teawsanooktour

เกี่ยวกับเรา... ไม่มีวันสิ้นสุด

AUTUMN BREEZE

KOREA 5วัน 3คืน
 ไร้ล้นบาย



check in กับที่เที่ยวใหม่
 สะพานแขวนมาจั่งโฮชู
 ชมวิวสวยๆ อุทยานbukhansan
 สวนสนุก EVERLAND

ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น

15,999

เดือน	วันเดินทาง
ต.ค. 61	10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 31
พ.ย. 61	01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

 **ข่าปูยักษ์ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD**

- วัดโฆซอนซา • พระราชวังชางด็อกกุง
- โซลทาวเวอร์ • ซ็อบบึงเมียงตง, ย่านฮีแด
- HYUNDAI PREMIUM OUTLET

 มีหมักรอบเป่า 1ใบ-กลับ

 เครื่องลำใหญ่ 377 ที่นั่ง

 บริการอาหาร 1ใบ-กลับ

 



วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. อินซอน

13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

****หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)**



15.40 น. บินลัดฟ้าสู่ **สาธารณรัฐเกาหลีใต้** โดยเที่ยวบินที่ **XJ702 (บริการอาหารบนเครื่อง)**

23.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินซอน **สาธารณรัฐเกาหลีใต้** (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองอินซอน**

เย็น บริการอาหารว่าง คิมบับและนมกล้วย
พักที่ GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง สะพานแขวนมาจิงโฮชู – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – N SEOUL TOWER – รร. โซล

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)



นำท่านออกเดินทางไปยังเมืองพางู พบกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศเกาหลี **สะพานแขวนมาจังโฮซู** (SUSPENSION BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นาน ยังไม่เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร จะพบกับหอคอยตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร้านกาแฟไว้คอยบริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากนั่งจิบกาแฟรับลมเย็นๆ ที่โอบมาจกทะเลสาบ ขวามือของร้านกาแฟจะเป็นทางเดินลงไปยังตัวสะพาน ตรงคอสะพานทั้งสองฝั่งด้านซ้ายขวาจะมีจุดให้ยืนถ่ายรูปวิวสวยๆ ส่วนใหญ่จะมีแต่คนเกาหลีมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุด ตัวสะพานมีความยาวถึง 220 เมตร พื้นตรงกลางสะพานฝั่งหนึ่งจะเป็นพื้นกระจกใสยาวประมาณ 100 เมตร สามารถมองเห็นผืนน้ำสีครามด้านล่างได้ นอกจากชมวิวทะเลสาบมุมกว้างจากบนสะพานแล้ว ด้านล่างยังมีสะพานไม้เป็นทางยาวให้ชมธรรมชาติ และเดินลัดเลาะริมฝั่งทะเลสาบได้อีกด้วย



จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK)** สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ถูกขนานนามว่าเป็น **ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้** ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ทุกคนจะได้ท่องเที่ยวไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ลิงโตเจ้าป่า และเสียดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling X-Train) เฮอริริเคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวคิง (Columbus Adventure) และไฮโลที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นอกจากนี้ยังมีสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสนั่น ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู (Four Season Garden) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ด้วยสีสนั่นที่สุดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมากนักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน อาทิเช่น ในฤดูใบไม้ร่วง ประมาณเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ พร้อมกับมีจัดตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับเทศกาลฮัลโลวีน (Happy Halloween) มีการจัดขบวนรถแฟนซีแห่รอบสวนสนุก และมีเจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นผีมาเดินแกลังนักท่องเที่ยวด้วย



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

จากนั้นนำท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิของชาวเกาหลีที่ **โรงเรียนสอนทำกิมจิ** อาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปัญญากันครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดงและผักต่างๆ โดยทั่วไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมื้อ และยังนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปัจจุบันกิมจิมียากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมี



รสเผ็ด เปรี้ยว นอกจากนี้ยังสามารถสวมใส่ **ชุดประจำชาติฮันบก** ซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพสวยๆ เก็บไว้เป็นที่ระลึก

พบกับหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยงามที่สุดในเอเชีย **โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)** ตั้งอยู่บนภูเขาหนัมซานใจกลางกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ซึ่งยังคงได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี ไม่ว่าจะในช่วงกลางวันหรือช่วงกลางคืน ไม่ว่าจะฤดูกาลไหนๆ เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล และบริเวณรอบๆแบบพาโนรามา นับเป็นอีกสถาน



ที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คุณรักทุกคนไม่ควรพลาด ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอิน คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่า



คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล ****ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์****

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนูบุฟเฟ่ต์ SEA FOOD สำหรับคอกาอาหารทะเลเป็นพิเศษ อาหารทะเลสดใหม่ และ อาหารนานาชาติ พิเศษ !! ขาปุยักษ์

พักที่ THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ป้อมบุกอันซานซอง - วัดโดซอนซา - น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโรสม - พระราชวังชางดีอกกุง - DUTY FREE - ตลาดเมียงดง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)



นำท่านเดินทางไปยัง **อุทยานแห่งชาติbukhansan** (BUKHANSAN NATIONAL PARK) อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซลมากนัก ภูเขาส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาหินแกรนิต ได้รับความนิยมจากชาวเกาหลีในการมาเที่ยวชม และมาปีนเขาได้ทุกฤดูกาล โดยในฤดูใบไม้ผลิจะได้ชมความงดงามของดอกไม้บาน ส่วนในฤดูร้อนจะได้สัมผัสกับป่าไม้ที่มีความเขียวชอุ่ม และในฤดูใบไม้ร่วง นับว่าเป็นฤดูกาลที่เหมาะสมอย่างมากกับการชมวัดวาอารามที่รายล้อมไปด้วยใบไม้ที่มีสีสันสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นฤดูกาลไฮไลท์เลยก็ว่าได้ ส่วนในฤดูหนาวนั้นพื้นที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว จุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคือ Baegundae Peak จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวกรุงโซล และแม่น้ำฮันได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ **ป้อมbukhansan** ของ (BUKHANSANSEONG FORTRESS) มีความเก่าแก่ และมีวิวที่สวยงามเป็นอย่างมากเป็นป้อมปราการบนยอดเขาที่มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 8,500 เมตร จากบนกำแพงป้อมปราการสามารถชมวิวแบบพาโนรามาของภูเขาสูงใหญ่ได้อย่างสวยงาม





จากนั้นนำท่านไปยัง **วัดโดซอนซา** (DOSEONSA TEMPLE) วัดโบราณที่มีอายุเก่าแก่ถึง 1,100 ปี ก่อตั้งในช่วงสมัยอาณาจักรซิลลา ภายในวัดประกอบด้วยงานเขียนของชองดัมแดจองซา ในหออนุสรณ์ชองดัมแดจองซาจะมีบ่อน้ำสำหรับโยนเหรียญอธิฐานขอพรในสิ่งที่ตนเองต้องการ โดยบริเวณโดยรอบของวัดแห่งนี้จะมีการจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่มีความสำคัญๆ ทางด้านประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างมากหลายชิ้นด้วยกัน และยังมีต้นโพธิ์ที่นำมาจากอินเดียตั้งอยู่ด้วย





จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม **RED PINE** เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสน มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง **ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี** (GINSEN CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ชื่อว่าเป็นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนระบುವัว โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คือช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

จากนั้นนำท่านชม **พระราชวังชางด็อกกุง** (CHANGDEOKGUNG PALACE) พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกุง เคยใช้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้ พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทัศนียภาพเท่านั้น รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์



ที่น่าสนใจคือ สวนสูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง (Secret Garden) ภายในพระราชวัง ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังที่ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้างๆ เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทำลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกรื้อณะในปี 1611 และได้กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม



นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว้ นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ

****หมายเหตุ: กรณีที่พระราชวังข้างตึกกุงไม่เปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น พระราชวังตึกกุง (DEOKSUGUNG PALACE) 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวร**



ยามประจำวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00 น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น. ***

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี **ดิวตี้ฟรี** (DUTY FREE) ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องสำอางแบรนด์หรู อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช้อปปิ้ง CHANNEL และนาฬิกาตั้งหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช้อปปิ้ง MCM ชั้นที่ 3 เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIODERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5 จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร



กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู ข้าวยำบิบบัม



จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง **ย่านเมียงดง (MYEONG-DONG)** แหล่งละลายทรัพย์ ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดาราศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE ราคาเครื่องสำอางค์จะถูกลงกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าชื่อดัง ร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS, NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น



ในส่วนของการช้อปปิ้งที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน **เมียงดงสตรีทฟู้ด (MYEONG-DONG STREET FOOD)** มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัว



ใหญ่อบหน้ากิน ขนมไข่หรือเคร้งปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ อย่างซีสมิรสหวาน ซีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต็อกโบกี เค้กข้าว ที่ขึ้นชื่อของเกาหลี ประุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกชอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจางมยอน หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น **อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)**
พักที่ **THE M HOTEL / HAEDAMCHAE HOTEL / INTERCITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน**

วันที่สี่ **COSMETIC OUTLET - สมุนไพรฮอตเกนามู - ฟลอยอะเมทิส - ถนนฮงแด**
HYUNDAI OUTLET - ละลายเงินวอนซูเปอร์มาร์เก็ต - สนามบินอินซอน

เช้า **บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)**

นำท่านแวะช้อปปิ้งที่ร้านเครื่องสำอางค์ยอดนิยม **COSMETIC OUTLET** สวรรค์ของนักช้อปปิ้งชาวไทย เพื่อเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝาก มีให้เลือกมากมายหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ บำรุงผิวแบรนด์ DEWINS และ JSM ที่เป็นสินค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็นครีมหอมทาครีมหน้าแตก ครีมขัดขี้โคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครีมว่านหางจระเข้ แป้งม้ายอก ยาย้อมผม แชนด์ครีม ยาสระผม ฯลฯ



จากนั้นพาท่านชม **ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ (HOKGENAMU)** ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่ นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา



จากนั้นนำชม **โรงงานเจียรระไนพลอยอเมทิส (AMETHYST)** เกาหลีเป็นถิ่นของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เข้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู ใต้ต้นโสม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง **ย่านอีแด (EDA)** ตั้งอยู่ตรงทางเข้าของมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ถือว่าเป็นอีกแหล่งช้อปปิ้งที่เหมาะกับสาวๆ ที่ชื่นชอบสินค้าที่ออกแนวเกาหลีๆ โดยเฉพาะ ย่านนี้จะคลาคล่ำไปด้วยสาวๆ นักศึกษามากมาย มีสินค้าแฟชั่นสไตล์เกาหลีราคาไม่แพง หลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็นของน่ารักๆ กีฬช้อป เครื่องประดับ เสื้อผ้า แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เครื่องสำอางต่างๆ

จากนั้นนำท่านไปยัง **ฮุนได เอ้าท์เลท (HYUNDAI PREMIUM OUTLET)** แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชั่นกว่า 230 ร้าน มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศ ให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นต้น รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังจากเกาหลีที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างละลานตา

จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝากที่ **ซูเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ชื่อ 5 แกรม 1)** สำหรับรายขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น



เย็น อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)

22.00 น. นำท่านเดินทางสู่ **สนามบินนานาชาติอินซอน**

วันที่ห้า สนามบินอินซอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

01.05 น. เดินทางกลับ **กรุงเทพฯ** โดยเที่ยวบินที่ **XJ703 (บริการอาหารบนเครื่อง)**

04.55 น. ถึงประเทศไทย **สนามบินนานาชาติดอนเมือง** พร้อมด้วยความประทับใจ





***** สำคัญมากโปรดอ่าน *****

ในกรณีที่ต้องออกตัวภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำการออกตัวโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น

ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตัวไปให้กับการสายการบิน

เรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

****พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับรวมถึงวันกลับ และพาสปอร์ตจะต้องไม่ชำรุดหรือฉีกขาด การผ่านเข้า-ออก**

ประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้**

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่า
ด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตัวไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วน ก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

ข้อความสำคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด

ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ทำให้ลูกค้าต้องถูกส่งตัว
กลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัวจากกลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ลูกค้า
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตัวเครื่องบิน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้

**** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคนเข้า
เมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่ ตม. ทางบริษัททัวร์
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ****

***** ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ ทาง
บริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *****

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA AUTUMN BREEZE (อินซอน - โซล - โซล)

กำหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561	ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน	ราคา จอยแลนด์ (ไม่รวมตัว)	ราคา เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี	พักเดี่ยว เพิ่ม
10 - 14 ตุลาคม 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
11 - 15 ตุลาคม 2561	18,999	7,900	5,900	5,000
12 - 16 ตุลาคม 2561	18,999	7,900	5,900	5,000
13 - 17 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
14 - 18 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
17 - 21 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
18 - 22 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
19 - 23 ตุลาคม 2561	18,999	7,900	5,900	5,000
20 - 24 ตุลาคม 2561	18,999	7,900	5,900	5,000
21 - 25 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
22 - 26 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
25 - 29 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
26 - 30 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
27 - 31 ตุลาคม 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
28 ต.ค. - 01 พ.ย. 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
31 ต.ค. - 04 พ.ย. 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
01 - 05 พฤศจิกายน 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
02 - 06 พฤศจิกายน 2561	17,999	7,900	5,900	5,000
04 - 08 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
05 - 09 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000



06 - 10 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
07 - 11 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
08 - 12 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
09 - 13 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
10 - 14 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
11 - 15 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
12 - 16 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
13 - 17 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
14 - 18 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
15 - 19 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
16 - 20 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
17 - 21 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
18 - 22 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
19 - 23 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
20 - 24 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
21 - 25 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
22 - 26 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
23 - 27 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
24 - 28 พฤศจิกายน 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
25 - 29 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
26 - 30 พฤศจิกายน 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2561	15,999	7,900	5,900	5,000
28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561	16,999	7,900	5,900	5,000
30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 2561	16,999	7,900	5,900	5,000

*****ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัดคูปองที่ท้องถิ่น*****

**** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน****

****หมายเหตุ****

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์ทราเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335

ที่ตั้งสำนักงาน: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

Line ID:@teawsanooktour |FB:เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์ทราเวล|YouTube ช่อง::เที่ยวสนุกทัวร์ แอนด์ทราเวล

จะเที่ยวที่ไหน ไหน ก็เข้าเว็บนี้ www.ทัวร์เกาะลังกาวิ.com



1. รับเฉพาะผู้มีวีซ่าวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัวเครื่องบินให้แก่ท่าน *****และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ และพระจะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** *กรณีตัดกรุ๊ปเหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจ ขยายตรงเครื่องสำอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือกรุ๊ปที่มีการขอลงงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกครั้ง****
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้นๆ หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสอบสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
3. ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตัวไปให้การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
4. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
5. ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกค้า หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกค้าซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ำมันสน / ร้านโซสม / ฮีตเคนามู / คอสเมติก / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้

1. พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
2. ตัวเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้
3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่น ๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
5. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้



อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตัวเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารตามมือที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเทอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการให้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า

- 1) พาสปอร์ต
- 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว
- 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่
- 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
- 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
- 6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ



1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทต่อท่าน เพื่อสำรองที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชำระครบเต็มจำนวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วัน จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน **โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้**
 - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
 - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
 - ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตัวเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น



2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

- กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
- สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหวน , อุปกรณ์กีฬา จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
- ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , เนื้อสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก



